



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,194,684 ราย เสียชีวิต 120 ราย เสียชีวิตสะสม 28,019 ราย รักษาหายเพิ่ม 21,072 ราย รักษาหายสะสม 3,999,541 ราย ยังรักษาอยู่ 167,124 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 509,823,005 (+340,644) ราย เสียชีวิต 6,244,518 (+1,541) ราย รักษาหาย 462,885,201 (+835,997) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน เซี่ยงไฮ้ ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เพิ่มอีก 51 ราย ยกระดับคุมโรคเขตเฉาหยาง เขตใหญ่สุดในปักกิ่ง **กัมพูชา** นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศว่าพช.เขมรทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 อย่างน้อย 3 เข็ม **สหรัฐอเมริกา** การระบาดของโควิด 19 ทำให้บุคลากรการแพทย์มีแนวโน้มเผชิญเหตุความรุนแรงในที่ทำงานเพิ่มขึ้น

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สถานการณ์โควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. สยามรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทยยังทรงตัว ติดเชื้อประมาณวันละ 2 หมื่นราย หลังเทศกาลสงกรานต์ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่ออีก 2 สัปดาห์ ได้เตรียมการดูแลผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย โดยมีระบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน หรือ เจอ-แจก-จบ สามารถรับบริการได้ในสถานพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการของ สปสช. ส่วนกรณีติดเชื้ออาการรุนแรง ได้เตรียมความพร้อมรองรับ 3 พอ คือ 1.เตียงพอ 2. ยาพอ 3.หมอพอ ทั้งนี้ สธ.จะบริหารจัดการทั้ง 3 ด้านให้มีความเพียงพอเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลผ่านระบบสาธารณสุขอย่างเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจ Dr.Dark

-เพจ Dr.Dark โปสต์ความเห็นแย้งประเด็น รมว.สธ.ยืนยันมีความพร้อม 3 ด้าน ว่า เตียงพอเพราะไม่รับ ยาพอเพราะไม่จ่าย หมอพอภาวะปกติยังไม่พอ ตอนนี้โควิดเยอะจนเบียดบังโรคอื่น บุคลากรโดนกักตัวทั้งติด ทั้งสัมผัส

#### 2. โควิดสู่โรคประจำถิ่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, sondhitalk, nationtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณี 15 จังหวัดที่มีความพร้อมดำเนินการแผนรับมือป้องกันโรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ว่า เป็นตามนโยบายที่ตั้งเป้าไว้ แต่จะเกิดเมื่อไรไม่สำคัญเท่ากับการบริหารสถานการณ์ให้ดีที่สุด ทุกวันนี้เหมือนเดินเข้าสู่โรคประจำถิ่นแล้วจากการที่มียา สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์พร้อม และมี อสม.เข้ามาช่วย ซึ่งวันที่ 1 พ.ค.นี้ ยกเลิก Test & Go เหลือเพียงตรวจ ATK 1 ครั้ง หากสถานการณ์ดีขึ้นจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, Bangkokpost), เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, isranews, nation, ch3plus, ch7, sondhitalk, one31, hfocus, thebangkokinsight, mcot.)

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล ซึ่งสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกและไทยยังไม่เข้าสู่โรคประจำถิ่น แต่กำลังเข้าสู่ปลายทางช่วงโควิด และยังมีโอกาสแม้จะดูไม่มากที่กลับเกิดการแพร่ระบาดใหญ่อีก จึงไม่อยากให้ประมาท พร้อมย้ำต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้ยังอยู่ที่ร้อยละ 36 และมาตรการป้องกันตัวเอง คือ ใส่หน้ากากอนามัย และตรวจ ATK เมื่อจำเป็น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (isranews)

-ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หน.ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ กล่าวถึงประเด็น นับถอยหลังโควิดสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย ว่า สธ. พยายามเดินหน้าให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น ต้องคำนึง 3 สิ่ง คือ แพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม สุขภาพจิต รวมถึง WHO สนับสนุนว่าในที่สุดจะต้องเป็นโรคประจำถิ่น โดยให้คำจำกัดความสั้นๆ ว่า สามารถลดระดับได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบสาธารณสุขแต่ละประเทศ เต็มใจไม่สิ้น พร้อมย้ำต้องเข้าถึงวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างน้อย 70% รวมถึงยาต้านไวรัส เมื่อติดเชื้อต้องรักษาทันที่

#### 3. ระบบจัดการโควิด 19 ของไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, nation, thejournalistclub, sondhitalk, newtv, hfocus, Chiangmai-mail, acnews, pattayamail, Chiangmainews. Kaohoon, ejan, TNN, plewseengern, thebangkokinsight, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

สถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 5 จาก 195 ประเทศทั่วโลก เป็นประเทศกำลังพัฒนาหนึ่งเดียวที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ที่มีความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคมากที่สุด โดย WHO เลือกไทยเป็นประเทศต้นแบบประเทศที่ 3 นำร่องจัดกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 และจะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2565 รองรับวิกฤติด้านสาธารณสุขสำหรับใช้งานทั่วโลกในอนาคต

## 4. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thebangkokinsight)

-ศุภยวีร์ โสมทงการแพทย์ รพ.รามธิบดี โพสต์ประเด็นวัคซีนโควิดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันลดประสิทธิภาพในการป้องกันลง เมื่อมีการปรับโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่น ยาต้านไวรัสจะเข้ามาเติมเต็มให้กับวัคซีนในด้านการรักษา ปัญหาคือยาเม็ดต้านไวรัสที่เพิ่งออกจำหน่ายมีราคาแพง อาทิ โมลนูพิราเวียร์และแพกซ์โลวิด ราคาต่อคอร์สประมาณ 10,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนัล 5, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, TNN, topnews, js100, sondhitalk, ch3plus, thebangkokinsight)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า WHO ประกาศรับรองการใช้ยาต้านไวรัสแพกซ์โลวิดของบริษัทไฟเซอร์ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพเหนือยาตัวอื่นในการลดการป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และได้รับรองการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ รวมถึงยอมรับยาเรมเดซิเวียร์ ซึ่งเป็นยาชนิดหลังจากมีข้อมูลยืนยันมีประสิทธิผลการป่วยหนักและเสียชีวิต พร้อมทั้งข้อสังเกตว่า WHO ไม่เคยรับรองการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยารักษาโควิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นผู้คิดค้นยาฟาวิพิราเวียร์ก็ไม่อนุมัติให้ใช้ดังกล่าว แต่ประเทศไทยยังใช้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าอีกไม่นาน ประเทศไทยคงหยุดใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพราะมียาใหม่ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า

## 5. วัคซีนป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews, sondhitalk, thebangkokinsight, topnews)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ โพสต์ว่า การระบาดของโรคทางเดินหายใจ จะเป็นช่วงเปิดเทอมฤดูฝน มิถุนายน - กันยายน ของทุกปี ถ้าเปิดเรียนปกติโรคทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ โควิด 19 จะพบเพิ่มมากขึ้น เด็กเป็นผู้กระจายเชื้อได้ดี ต้องช่วยกันเตรียมความพร้อมทั้งตัวนักเรียน บ้าน และโรงเรียน ทั้งนี้ ในเด็กจะมีความรุนแรงและพบเสียชีวิตได้ แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กน้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะ 2 ขวบปีแรก กลุ่มนี้ไม่มีวัคซีน ในหลายประเทศ เช่น จีน ให้วัคซีนเชื้อตาย ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป ส่วนประเทศไทย ออย. ยังไม่อนุมัติใช้ในเด็กต่ำกว่า 6 ปี ถ้าวัคซีนลดความรุนแรงได้ น่าจะต้องมีการพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล กล่าวว่า รร.เป็นอีกแหล่งแพร่ระบาด ข้อมูลเด็กยังฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ถึงครึ่ง เข็มสองยังห่างไกล ผู้ปกครองยังกังวลฉีด โดยวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย แม้ยังเป็นวัคซีนที่ใช้ภาวะฉุกเฉินแต่ก็มีความปลอดภัย ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีการรับรองวัคซีนที่ใช้ในเด็ก 5 ปีขึ้นไป คือ ไฟเซอร์และโมเดอร์นา การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, เดลินิวส์)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ มีความห่วงใยกรณีผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนรีบไปฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ รวมทั้งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว เตรียมพร้อมรองรับการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยของรัฐบาล และการเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค.

## 6. วิธีทำงานให้ปลอดภัยจากโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, สวท., mcot, Chiangmai-mail, pattayamail, TNN, thebangkokinsight, springnews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่าทำงานต้องคุมเข้มตามหลักปฏิบัติ 6 วิธี อยู่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด 19 ได้แก่ 1.ก่อนเข้าทำงานต้องประเมินตนเอง ผ่านระบบไทยเซฟไทย หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างานและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือบ่อยๆ 3.หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน 4.ใช้รูปแบบ Online แทนการรวมกลุ่มพูดคุยหรือการประชุม 5.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และ 6.แยกกันกินอาหาร เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงาน

## 7. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, thainewsonline)

- สปสช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประเด็นข่าว ข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตของสปสช. ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนทดลอง ส่วนผู้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไม่ได้ฉีดวัคซีนทดลอง ร่างกายปกติและแข็งแรงดี พบเป็นข้อมูลเท็จ	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ระบบสุขภาพเป็นธรรม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาสุขภาพเฉพาะประเด็น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ‘ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร เพื่อรับฟังความคิดเห็นนำไปปรับแก้ก่อนเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาต่อไป โดยธรรมนูญฉบับที่ 3 นี้ ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งเทคโนโลยี การระบาดใหญ่ สังคมสูงวัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงชุมชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง</p>	
<p><b>มะเร็งช่องปาก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, tnnthailand, nationtv)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งช่องปาก เกิดขึ้นได้หลายตำแหน่งในช่องปาก เช่น ลิ้น กระพุ้งแก้ม ริมฝีปาก เหงือก เพดานปาก ฟันใต้ลิ้น และต่อมทอนซิล ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การเคี้ยวหมาก การติดเชื้อไวรัส Human papilloma virus (HPV) หรือการมีแผลเรื้อรังในช่องปาก สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่วัยเริ่มแรก โดยหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ ดูแลสุขอนามัยช่องปากและฟัน พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม : มะเร็งตับ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus, tnnthailand, pattayamail, Chiangmai-mail, prd)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ถึงการรักษาโรคมะเร็งตับ ด้วยสมุนไพรพระอินทร์ ว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ใบฉัตรพระอินทร์ มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่ามีสารสกัดจากใบฉัตรพระอินทร์มาใช้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่า สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	
<p><b>ระบบดิจิทัลดูแลสุขภาพจิต.ร.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด คอลัมน์ ทัวถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา)</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสพฐ. ดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพจิตโรงเรียนในระบบดิจิทัล "School Health HERO" เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพ ทั้งจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมตามวัยของนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันทั่วถึง ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ สร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเขตพื้นที่และโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p><b>สสส.ชื่นชม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., โพสต์ทูเดย์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, js100, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรเชษฐ์ สถิดนิรามัย รองประธานกรรมการ สสส. กล่าวว่า สสส.และเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบคุณรองนายกฯและ รมว.สธ. ที่แสดงจุดยืนให้กองงาน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งกรรมการ สสส.หลายคนเป็นห่วงที่บริษัทผู้ประกอบการพยายามให้นำเข้าและผลักดันกฎหมายรองรับ ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่เกิดประโยชน์ มีส่วนประกอบจากสารเคมีไม่ควรนำเข้าสู่ร่างกาย และพบว่าเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสังเคราะห์นิโคติน ที่ไม่ได้มาจากใบยาสูบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพหรือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจรายได้เกษตรกรปลูกยาสูบ</p>	-
<p><b>กัญชง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการรายวัน</p> <p>- กัญชง กลายเป็นสมุนไพรที่น่าจับตา หลังจากถูกปลดล็อกออกจากพืชเสพติด และในประเทศไทยถือเป็นแหล่งพันธุกรรมที่ดีที่สุดในโลก ปัจจัยหนุนให้กัญชงไทยเติบโตในประเทศและต่างประเทศจนก้าวเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้สำเร็จ ประกอบด้วย 1. สมุนไพรมาแรง มีสรรพคุณด้านการรักษาหลากหลาย 2. ผลิตภัณฑ์ลดความเครียด 3. กระแส Healthy Living 4. ตลาดสูงวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง ที่เน้นคุณภาพได้มาตรฐาน คือ การสร้างโอกาสที่สำคัญผลักดันกัญชงขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล</p>	-
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นโยบายบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ เป็นหนึ่งในนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. เสนอ กรม. อนุมัติให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 แก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ให้สามารถไปรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว หรือต้องจ่ายเงินค่ารักษาเอง ผ่านมาแล้ว 3 เดือน มาดูตัวอย่างประสบการณ์จาก รพ.พระนครศรีอยุธยา ที่รับนโยบายไปปฏิบัติ โดย รพ.ได้สื่อสารภายในกับ Core Team และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปชช.ให้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว ทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งผ่านเว็บไซต์ แจ้งผู้ป่วย ณ จุดคัดแยก ขณะนี้จำนวนผู้รับบริการยังถือว่าไม่มาก ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติที่พบเป็นส่วนของ รพ.เองที่ต้องปรับรหัสยา รหัสหัตถการ หรือรหัสเวชภัณฑ์อื่นๆ ให้ตรงกับรหัสที่ใช้ในระบบ e-Claim ของ สปสช. เพื่อให้การเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ยอยากเห็นการปรับปรุงเพื่อให้มีนโยบายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ ระบบข้อมูลแบบไร้รอยต่อ เพื่อจะได้เห็นปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคนและคาดเดาแนวโน้มได้</p>	
<p><b>คาใจตลอดลูกตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</b>          - นายบัณฑิต ปานนาศรี พร้อมญาติ และทนายความ เข้าพบ น.พ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี และทีมแพทย์ เพื่อรับฟังการชี้แจงและขอรับการเยียวยากรณี น.ส.กรรณิกา รัตกุล อายุ 32 ปี ภรรยา มาผ่าคลอดแล้วเสียชีวิตทั้งแม่และลูก เหตุเกิดวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ยังตกลงกันไม่ได้เนื่องจากญาติเรียกเงินเยียวยาราว 10 ล้านบาท ด้าน นพ.อนันต์กล่าวว่า รพ.ได้ชี้แจงญาติไปตามข้อเท็จจริงแล้ว ส่วนข้อเรียกร้องของญาติ รพ.คงไม่มีเงินมากเท่าที่ญาติเรียกร้อง</p>	